

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v tăng cường công tác chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và
sản xuất vụ Đông 2023

Vĩnh Linh, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trạm TT&BVTV huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX Nông nghiệp.

Năm 2023, thời tiết diễn biến bất lợi, nắng nóng kéo dài kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh liên tục trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả,... làm nhiều vườn cây sinh trưởng, phát triển kém và nhiễm nhiều đối tượng dịch hại. Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến thời điểm hiện tại: trên cây Hồ tiêu có một số diện tích nhiễm tuyến trùng, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, bệnh thán thư; cây Cao su diện tích nhiễm bệnh xì mủ, bệnh loét sọc mặt cạo; các loại cây ăn quả có nhiều đối tượng gây hại như: Ruồi đục quả, Ngài mắt đỏ, bệnh chảy gôm, đốm dầu,... tiếp tục gây hại trên các vườn đang phát triển quả, chuẩn bị thu hoạch. Bước vào mùa mưa là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh trên tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại nặng trên diện rộng.

Thực hiện Công văn số 2344/SNN-TT&BVTV ngày 08/9/2023 của Sở NN&PTNT tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng trong mùa mưa 2023. Công văn số 2305/SNN-TT&BVTV ngày 06/9/2023 của Sở NN&PTNT tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức sản xuất cây vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2023.

Để kịp thời chăm sóc và ngăn ngừa, hạn chế sự lây lan các đối tượng dịch hại ra diện rộng và tăng cường tổ chức sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2023, UBND các huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Ngành có liên quan tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình thời tiết và các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng trong mùa mưa đến người dân, chủ động các giải pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng trong mùa mưa. Một số biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể:

+ Đối với cây Hồ tiêu: Tạo hệ thống thoát nước trong mùa mưa: đào hệ thống thoát nước theo ô bàn cờ, độ sâu 40 -50 cm (3 hàng ngang một rãnh, 3 hàng dọc 1 rãnh), nếu đất có độ dốc cao thì đào theo hình xương cá; đào rãnh thoát nước chính sâu trên 50cm xung quanh vườn. Phá bỏ bồn giữ nước quanh gốc để chống đọng nước.

Khi bắt đầu mùa mưa, đất đủ ẩm, tiến hành bón phân theo quy trình (mỗi gốc tiêu cần bón: 10-15 kg phân chuồng hoai mục đã được ủ với chế phẩm

Trichoderma, 0,1-0,2 kg urê, 0,3-0,4 kg phân lân, 0,06-0,1 kg phân kali, bổ sung thêm 0,1-0,2 kg vôi bột rắc quanh gốc); kết thúc mùa mưa bón 0,1-0,2 kg urê, 0,06-0,1 kg phân kali. Vệ sinh vườn tiêu, tia bớt cành của cây choái; cắt cành, dây lươn sát mặt đất để gốc tiêu thông thoáng, giảm độ ẩm, bón vôi hạn chế lây lan nguồn nấm bệnh từ đất lên. Chằng néo cây choái theo 3 hướng để hạn chế đổ ngã khi có mưa bão xảy ra (chú ý khi buộc dây tránh gây hư hại vỏ thân cây hoặc cành). Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm bệnh chết nhanh, chết chậm, thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn tiêu rồi đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; phải xử lý hồ trồng bằng chế phẩm sinh học trước khi trồng lại. Tiêu trồng lại trên đất vườn đã bị bệnh chết nhanh, chết chậm cần tuân thủ thực hiện theo “Quy trình tạm thời kỹ thuật tái canh Hồ tiêu trên vườn bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm” theo Quyết định số 182/QĐ-SNN, ngày 05/6/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Những vườn Hồ tiêu bị nhiễm bệnh nặng buộc phải xử lý bằng thuốc hóa học cần liên hệ cơ quan chuyên môn nơi gần nhất (Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện) để được hướng dẫn sử dụng thuốc đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng và đạt được hiệu quả cao.

+ Đối với cây cao su: Tiến hành dùng các loại phân chuyên dùng cho cây cao su có hàm lượng đạm và kali cao như NPK 16-8-16,...với lượng bón từ 0,5-0,7 kg/cây; kết hợp các biện pháp chăm sóc, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những cây bị bệnh, chú ý bệnh xì mũ, loét sọc mặt cạo, thối mốc mặt cạo, rụng lá mùa mưa,...

+ Đối với các loại cây ăn quả, cây có múi: Đào rãnh thoát nước, không để nước đọng trong vườn. Cắt tia bớt các cành vô hiệu, chồi vượt để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng. Bón phân hữu cơ hoai mục đã được xử lý chế phẩm Trichoderma khi đất đủ ẩm, lượng phân bón từ 10-15kg/gốc. Ngoài ra, phun thêm các loại phân bón vi lượng để cây sinh trưởng và phát triển, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận trong mùa mưa bão. Đối với cây ăn quả đang mang trái nếu đã đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động thu sớm khi có những cảnh báo của cơ quan khí tượng, tia bớt trái trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng trái. Xử lý các đối tượng sâu bệnh như sâu vẽ bùa, sâu đục thân, ruồi đục quả, ngài mắt đỏ, bệnh chảy gôm...

+ Đối với các loại cây rau, màu vụ Đông: Đối với chân đất thấp, dễ bị ngập úng cần phải làm luống cao từ 20-30 cm hoặc cao hơn tùy điều kiện cụ thể để ruộng dễ thoát nước và thoát nước nhanh.

- Rà soát, lựa chọn vùng đất phù hợp, ít bị ngập úng khi mưa lũ để tổ chức sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2023. Tùy theo điều kiện của từng địa phương để lựa chọn sản xuất các loại cây trồng phù hợp như: Rau màu các loại, ngô, mướp đắng, môn, ném,... ưu tiên những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ ổn định.

- Khuyến cáo người dân đầu tư, sử dụng nhà lưới, nhà màng, lồng che mưa, khay gieo hạt...và các giải pháp kỹ thuật về giống, phân bón, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để hạn chế ảnh hưởng bất thuận của thời tiết, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, đồng thời tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

- Bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ, khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông, nhất là các loại cây trồng mới, công nghệ mới theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để đạt và vượt kế hoạch sản xuất năm 2023, UBND huyện yêu cầu Phòng NN&PTNT huyện; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị liên quan, các HTX thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn